



## ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ตามที่จังหวัดพิจิตร ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้

**๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)**  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)

### **๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ**

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เลขที่ ๑ ถนนพิจิตรเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

### **๓. หลักเกณฑ์การคัดเลือกการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)**

ดำเนินการสอบโดยคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับทัศนคติการทำงานอาสาพัฒนา ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน ตลอดจนความสมบูรณ์ของร่างกายที่ไม่ใช่อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

**๔. ระเบียบปฏิบัติในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้ผู้เข้าสอบถือปฏิบัติ ดังนี้**

๔.๑ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ตามข้อ ๒. โดยให้รายงานตัวก่อนกำหนดเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และเมื่อรายงานตัวแล้วให้รออยู่ในสถานที่ที่กำหนดไว้ เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียด และเรียกตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

/๔.๒ ข้อปฏิบัติ...